



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 สิงหาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. พบผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อกระเทียมจีน	เดลินิวส์
2. คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ยากตั้งแต่ กระดุมเม็ดแรก	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: นักบริหารการทูตรุ่นที่ 11 (ต่อ)	ไทยรัฐ
4. แนะนำ'บีกตุ'ป้องกันจับสัตว์น้ำวัยอ่อน	มติชน
5. ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่อ่างทอง	เดลินิวส์
6. คอลัมน์: พาราสาвањеถิ	ข่าวหุ้น
7. อุ้มทาบเร่-รถโดยสารต่อกบง.ตรึงราคาLPG-NGVอีก2เดือน	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'ประภัตร'หนุนปลูกถั่วเขียว	มติชน
9. คอลัมน์: เปลวสีเงิน คนปลายซอย: หุบกะพง 'จน' ต้นแบบ 'รวย'	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: เพื่อไทยส่ออาการหนัก แนวโน้มเลือดไหลไม่หยุด!!	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
11. คอลัมน์: สถานการณ์ร้อน: นับถอยหลังศึกข้าแผลงบฯปี 63	เดลินิวส์
12. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : พบผู้บริโภคมิเนวโน้มน้ำซื้อกระเทียมจีน

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25494 หน้า : 8 (ล่าง)

# พบผู้บริโภคมิเนวโน้มน้ำซื้อกระเทียมจีน



นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการศึกษา เรื่อง “ความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน” ว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) ได้ทำการศึกษาค้นคว้าความต้องการใช้กระเทียมของผู้ประกอบการ โดยเปรียบเทียบระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน รวมถึงศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลผลิตและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการใช้การศึกษาดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในภาคเหนือร้อยละ 94 จะรับซื้อกระเทียมไทย และผู้ประกอบการร้อยละ 6 รับซื้อกระเทียมจีน โดยการรับซื้อกระเทียมไทย จะรับซื้อเป็นกระเทียมแห้ง ร้อยละ 55 เพื่อนำมาแกะกลีบ และส่งต่อไปยังผู้รวบรวมรายใหญ่ทางภาคกลาง ศูนย์กระจายสินค้าของห้างสรรพสินค้าตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง สำหรับจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแปรรูปต่อไป และร้อยละ 45 รับซื้อเป็นกระเทียมสดเพื่อจำหน่ายต่อ และบางส่วนนำไปทำพืชมักรวมทั้งส่งอุตสาหกรรมกระเทียมดอง ในขณะที่กระเทียมจีน ผู้ประกอบการในภาคเหนือ จะรับซื้อและจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้งอย่างเดียวทั้งหมด โดยผ่านตัวแทนผู้ค้าชาวจีนซึ่งจะส่ง



กระเทียมมาจากภาคกลาง

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็น ผู้ประกอบการภาคเหนือมีความเห็นว่าผู้บริโภค และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเลือกซื้อกระเทียมจีนมากขึ้น เนื่องจากกระเทียมจีนมีการนำเข้ามาในรูปแบบดีดลอนหรือหัวเดี่ยว แกะกลีบง่าย ส่วนกระเทียมไทยจะนำมาขายในลักษณะมัดจุกแบบไม่ได้คัดแต่ง ผู้ใช้ต้องจ้างแรงงานดีดลอนและแกะกลีบ ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และก่อเกิดขยะในสถานประกอบการเพิ่ม

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กระเทียมไทย มีแหล่งปลูกสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในปี 2561 พื้นที่เพาะปลูก 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน) รวม 61,183 ไร่ (ร้อยละ 71 ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศ) ให้ผลผลิตรวม 71,547 ตัน (ร้อยละ 79 ของผลผลิตทั้ง

ประเทศ) โดยผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ซึ่งนอกจากกระเทียมจะเป็นพืชอาหารที่สำคัญและมีคุณประโยชน์ด้านยาโรครแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมาโดยตลอด ดังนั้น ภาครัฐ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากบทบาทผู้ปลูก เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยขายแบบมัดจุกคัดแต่งแทนการขายเหมายกสวน และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร ได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาดของกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1318-19 หรือ อีเมล zone1@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ยากตั้งแต่ กระจุกเม็ดแรก

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11270 หน้า : 2 (ซ้าย)

กรุงเทพธุรกิจ  
**สมรู้ร่วมคิด**  
ประจวบ วจิใจ

## ยากตั้งแต่ กระจุกเม็ดแรก

มันจะอยู่ในวัยสว่างเลยมากกว่าหกสิบปีแล้ว แต่ร่างกายยังแข็งแรง เหนื่อยบ้างบนผืนนา หนักแน่นมั่นคง ความทรงจำยังแม่นยำในทุกๆ เรื่องราว โดยเฉพาะราคาข้าวของแต่ละรอบการผลิต ขายได้เท่าไร ก็ไรขาดทุนแค่ไหน จำได้ทุกตัวเลข

แต่เมื่อถามถึงนาข้าวแปลงปัจจุบัน ดูเขาจะเงิบๆ ไป ก่อนจะบอกว่าเขาที่เขากทำ แต่เดิมที่นาแปลงนี้มีทั้งหมด23ไร่ เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไร่ละหมื่นเมื่อกว่า30ปีก่อน เขาถือครองมาได้แค่25ปี จากนั้นก็เริ่มขายออกไปทีละ 5 ไร่ 10ไร่ สุดท้ายทั้ง 23 ไร่ก็ตกเป็นของนายทุนจากกรุงเทพฯ ทั้งหมด

ข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นกับเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอแม่ใจ จ.พะเยา เขายอมรับว่า “ลูก” ทุกครั้งที่มีความถึงที่นาของตัวเอง และจับปวดทุกคราวที่ต้องไปธนาคารแล้วโอนเงินค่าเช่าที่นาของตัวเองให้กับนายทุนที่เขาไม่เคยเห็นหน้า ทั้งๆ ที่มันควรจะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน

ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรกลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งเมื่อ ส.ส.หนุ่มจากพรรคอนาคตใหม่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นำข้อมูลมาอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ต่อเนียบายดำเนินการเกษตรของรัฐบาล ว่าปัญหาที่ดินนั้นเปรียบเป็นกระจุกเม็ดแรกในจำนวนทั้งหมด 5 เม็ดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเกษตรกร

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 151.9 ล้านไร่ เมื่อจำแนกตามลักษณะการใช้เพื่อทำการเกษตรประเภทต่างๆ พบว่าการใช้ที่ดินเพื่อการทำนามากที่สุดถึง 71.6 ล้านไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.74 ของเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมด รองลงมาคือการใช้ที่ดินเพื่อการทำไร่และทำสวนประเภทละประมาณ 35 ล้านไร่ ส่วนเนื้อที่เพื่อการปลูกผักและไม้ดอกมีเนื้อที่เพียง 1.5 ล้านไร่ ใกล้เคียงกับจำนวนเนื้อที่รกร้าง ส่วนที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มีเพียง 0.9 ล้านไร่ เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีเนื้อที่ 3.7 ล้านไร่

หากเทียบกับจำนวนคนไทยที่มีอาชีพเกษตรกรประมาณ 25 ล้านคน 5.8 ล้านครัวเรือนแล้ว เห็นว่าเหลือๆ และน่าจะเพียงพอสำหรับให้เกษตรกรใช้ทำกินได้สบายๆ

แต่ชีวิตจริง ไม่ใช่เทียบทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ แบบนั้น

แน่นอนว่า ‘ความเหลื่อมล้ำ’ คือสิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้ **คนที่รวย ก็มีที่ดิน อยู่มหาศาล แค่ว่าทุกละก็มียากกว่า 6 แสนไร่แล้ว คล้ายชาตินี้จะไม่เหลือเผื่อแผ่ใครอีก และเมื่อนับๆ ดู ปรากฏว่าคนที่ถือครองที่ดินเกินกว่าหนึ่งพันไร่ขึ้นไป ในประเทศไทยมีจำนวนรวม 837 รายเท่านั้น**

โลกของทุนนิยมก็มักจะโหดร้ายแบบนี้เสมอ เพราะยังมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกษตรกรสูญเสียที่ทำกินของตัวเองไป

ครั้งหนึ่งเมื่อมีประกาศ 66/2523 รัฐบาลสมัยนั้นสร้างความปรองดองโดยชวนให้คนไทยกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

รหัสข่าว: C-19080101122(1 ส.ค. 62/05:53)

หน้า: 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพหลฯ ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: สมรู้ร่วมคิด: ยากตั้งแต่ กระตุ้มเม็ดแรก

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11270 หน้า : 2 (ซ้าย)

มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย พร้อมกับมอบที่ดินทำกินให้รายละเอียดไว้  
ชาวบ้านเขตพื้นที่จัดสรรในอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ปัจจุบันนี้  
คนที่ได้รับที่ดินมาตั้งแต่ปี 2525 ไม่มีใครเหลือที่ดินที่ว่างแล้ว  
“ขายไปตั้งแต่ยุคชาติชายโน้น” ชาวบ้านคนหนึ่ง บอกแบบนี้ “ถ้าเก็บไว้  
ตอนนี้ ก็รวยไม่รู้เรื่อง” คงใช่... เพราะราคาที่ดินย่านนั้น ไร่ละเฉียดๆ ล้านอยู่  
ชาวบ้านโนนดินแดงคนเดิมบอกว่าที่ต้องขาย เพราะที่ดินของตนปลูกอะไร  
ไม่ค่อยได้ ไม้ไม่โต ผักไม่งาม น้ำไม่มี จึงขาย เอาเงินที่ได้ไปซื้อที่ใหม่ แม้จะแพง  
และได้แค่ 10 ไร่แต่ต้องยอม เพราะมีน้ำพอจะทำได้บ้าง แต่สุดท้ายเมื่อข้าว  
ราคาไม่ดี มีหนี้มีสิน ลูกเมียก็ต้องใช้เงิน ก็ขายนาทิ้งไปอีก ปัจจุบันมาอยู่บนที่ดิน  
แปลงล่าสุด 2 ไร่ 1 งาน พร้อมกับเลี้ยงชีพด้วยการปลูกเสาวรสขาย  
เขาคณะนี้บอกว่าโชคดียังมีดินเป็นของตัวเอง และสร้างรายได้  
พอเลี้ยงชีพได้ แต่ก็มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ ไม่โชคดีแบบนี้  
ถ้าที่ดิน คือปัจจัยการผลิตสำคัญที่สุด แต่มีชาวนาถึง 45% ที่ต้องเช่าที่ดิน  
เพื่อทำนา เมื่อมีหนี้สินก็คิดหาทางออกง่ายๆ โดยการขายที่นาของตัวเองเพื่อ  
ใช้หนี้ หรือยอมไถ่ไม่มีเงินทำทุน ก็สร้างหนี้โดยเอาที่ดินไปจำนอง เมื่อหนี้ทับถม  
กันมากขึ้นเรื่อยๆ ก็หมดปัญญาเถิดถอน ที่ดินก็ถูกยึด  
เมื่อติดกระตุ้มผิดตั้งแต่เม็ดแรก ก็จะมีบิดเบี้ยวไปทั้งหมด ไม่มีที่ดินก็ไม่มี  
ที่นา ไม่มีที่นาก็ไม่มีข้าว ไม่มีรายได้ ไม่มีพลังต่อรองใดๆ เหลืออยู่  
ดังนั้นภารกิจของรัฐบาลชุดใหม่อาจจะต้องมองทางออกใหม่ๆ เพื่อจัดการ  
กับปัญหาเรื่องนี้ โดยเฉพาะที่ดินเพื่อการเกษตรของไทยนั้น อาจจะต้องเพิ่ม  
การจัดการที่เข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่  
สิ่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน คือการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม  
และต้องส่งเสริมอย่างจริงจังด้วย ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเหตุผลความล้มเหลวของ  
ภาคเกษตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากขาดการสนับสนุนระดับ  
วิสาหกิจที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำกิจการใดกิจการหนึ่ง  
จริงอยู่ที่หน่วยงานที่ส่งเสริมจะคุยได้ว่าเกิดกลุ่มไหนกลุ่มนี้มากมาย อย่าง  
ตัวเลขของการส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่าปี 2561 จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น  
4,765 กลุ่ม โดยแยกเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินการและยังไม่เริ่ม  
ดำเนินการจำนวน 4,044 กลุ่ม หมายความว่ามียัง 15% ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้ว  
ไม่ได้ทำอะไรเลย และความจริงยิ่งกว่านั้น คือหลายกลุ่มที่ตั้งขึ้นมา มีเพียงแค่  
ในนาม และคนทำงานก็ทำกันแค่คนๆ เดียว สมาชิกในกลุ่มไม่มีส่วนร่วมด้วยเลย  
ผลของการเกิดกลุ่มก่อนเกษตรกรที่ไม่เป็นจริงนี้ ส่งผลต่อการเข้าถึงปัจจัย  
การผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะรวมตัวกันขอให้ออกโฉนดชุมชนหรือสิทธิ  
แปลงรวมก็อ่อนแอ และไม่ต้องพูดถึงการสร้างสรรคนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า  
ของผลผลิต แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย  
ในเมื่อกลุ่มอ่อนแอปานนั้น จะเอาพลังที่ไหนมาสร้างงาน สร้างผลผลิต วันๆ  
ก็เอาแต่เคลียร์ปัญหากัน หรือไม่ก็ร้องเรียนหัวหน้ากลุ่มออมเงิน... ถึงต้องบอกว่า  
รวมกลุ่มนะดี แต่รัฐต้องส่งเสริมอย่างจริงจังและจริงใจ  
ทุกๆ ปัญหาส่วนมากจากปัจจัยการผลิตพื้นฐานอย่างที่ดินทั้งสิ้น ซึ่งเรื่อง  
เร่งด่วนที่รัฐต้องรับทำคือต้องเร่งรีบให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยข้อนี้โดยเร็วที่สุด  
อาจจะต้องเริ่มให้เกษตรกรสร้างกลุ่มในชุมชนขึ้นมา แล้วรัฐแสดงความจริงใจ  
จัดสรรพื้นที่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ โดยมอบให้แต่ละท้องถิ่นสร้างกติกากฎการใช้  
ที่ดินนั้นขึ้นมา  
ทางออกนี้เท่ากับรัฐต้องแสดงความไว้วางใจประชาชนอย่างเต็มที่  
คอยส่งเสริมและกำกับดูแลอยู่ต่างๆ ก็น่าจะเพียงพอ  
**ที่สำคัญรัฐบาลไม่ควรมองเห็นประชาชนเป็นศัตรูในทุกๆ เรื่อง**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: นักบริหารการทูตรุ่นที่ 11 (ต่อ)

วันหยุดสัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22472 หน้า : 12 (ขวา)

# มุม ข่าวราชการ '๕.12'

## นักบริหารการทูตรุ่นที่ 11 (ต่อ)

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม และจะสิ้นสุดการฝึกอบรมในวันที่ 9 สิงหาคม นั้น มีทั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งที่ปฏิบัติงานในประเทศและในต่างประเทศ ที่เสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ ยังมีข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่มีสำนักงานในต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานที่มีความร่วมมือและประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่ง นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รักษาการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ได้ประกาศรายชื่อจำนวน 54 รายนั้น มีต่อไปนี้ ดังนี้

จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มี 37.นายทวีโชค พงษ์ดี เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 38.นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 39.นายภคฤกษ์ รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

40.นางสาวแสงดาว อารีย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 41.นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากรเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 42.นางชวนพิศ จันทร์วราทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่าง

ประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 43.นางสาวปรียานุช ทิพะวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 44.นายวุฒิเนย์ ยูนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 45.นางสาวกรรณา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ 46.นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

47.นางณัฐนิช อัครภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 48.นางสาวกัญญา ชินาธิวร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จาก กระทรวงพาณิชย์ มี 49.นางอุมาพร พุฒระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 50.ร้อยตรีจักรวาล ขอบคมณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 51.นางสาวสุภาวดี เข้มภมร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 52.นายกิตติพันธ์ ยิ่งเจริญ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข มี 53.นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 54.นายดำรง ช่างเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว กำลังจัดทำรายงานและนำเสนอรายงานการศึกษา ส่วนบุคคล

โดยมีการเสวนาสรุปผลการศึกษาเพื่อบูรณาการการเรียนรู้และเข้าสู่พิธีปิดการอบรมก่อนแยกย้ายกันกลับสังกัดเดิม.

“๕.12”

# แนะนำ 'บิกตู' ป้องจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวว่า นำเสนอข้อมูลถึงนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พิจารณางานวิจัยของนักวิชาการ โดยเร่งรัดกำหนดข้อบังคับในการแก้ไขปัญหาการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านแหล่งอาหารของคนในประเทศ หลังพบว่าคนไทยบริโภคปลาเฉลี่ย 21-38 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งน้อยกว่าหากเทียบกับประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา ดังนั้น หากกำหนดให้คนไทย 66 ล้านคน กินปลาเพิ่มขึ้นคนละ 1 กิโลกรัม ต้องมีปลาเพิ่มขึ้น 6,600 ตัน/ปี แต่ไทยยังสำคัญที่สังคมต้องช่วยคิด คือขณะนี้ไทยมีโรงงานปลาป่นประมาณ

80 โรง ที่ผลิตปลาป่นประมาณ 5 แสนตันต่อปี เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศ 3 แสนตัน และส่งออก 2 แสนตัน

“ทั้งนี้ ปลาป่น 1 กิโลกรัม ต้องใช้ลูกกุ้งหอยปูปลาที่กวาดจับมาจากอวนลากถึง 4 กิโลกรัม หมายความว่าพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนถูกนำเอาไปทำปลาป่นถึง 2 ล้านตันต่อปี หากคิดแค่ครึ่งเดียวคือ 1 ล้านตันของพันธุ์สัตว์น้ำที่นำไปทำปลาป่น หากหยุดอวนลากหยุดการทำลายแล้วจับขึ้นมาตอนที่ปลาโตเต็มวัย ประเทศไทยจะมีสัตว์น้ำให้คนไทยได้กินอย่างเหลือเฟือ ผมหวังว่านายกฯ จะให้ความสนใจตั้งทีมที่ปรึกษาเรื่องนี้” นายบรรจงกล่าว

## ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่อ่างทอง

### ● หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่สู่วิสาหกิจแปลงใหญ่



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ จ.อ่างทอง ซึ่งในช่วงเช้าได้ลงตรวจพื้นที่ตลาดปลา ที่ตลาดทรัพย์ทวี จากนั้น เข้าพบกับ นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ก่อนเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง

นายพิศาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 กล่าวว่า ที่ประชุมมีการสรุปสาระสำคัญ อาทิ ซึ่งแจ้งและทำความเข้าใจกับหน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับข้อสั่งการ รว.เกษตรฯ เรื่องแนวทางการปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย โดยเน้นการผลิตตามความต้องการของตลาด ทั้งคุณภาพ และปริมาณ โดยในระดับพื้นที่ให้มีการตั้งคณะทำงานส่งเสริมการผลิต (supply side) และคณะทำงานด้านประสานงานการตลาด (demand side) ให้ young smart farmer (ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์) ประสานภาค

เอกชนด้านการตลาดและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และพัฒนาแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพให้สามารถปรับให้เป็นวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (mega farm enterprise)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำใน จ.อ่างทอง นั้น มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และยังไม่พบปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กรมชลประทาน ได้จ่ายน้ำไปตามระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้ปลูกข้าวก่อนแล้ว แต่ขณะนี้ในบางจุด อาจยังได้น้ำไม่เพียงพอเพราะพื้นที่ได้น้ำได้นำน้ำไปใช้ก่อน ซึ่งต้องทำความเข้าใจและวางแผนรอบเวรร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้มากขึ้น ขณะเดียวกันพื้นที่อื่น กรมชลประทาน จะเริ่มส่งน้ำเข้าระบบภายหลังที่กรมอุตุฯ วิทยาสภาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การบริหารจัดการระบบเกษตรแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและประสานงานกับภาครัฐและเอกชนด้านการประมงมีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงปลาช่อนที่เป็นระบบและมีรูปแบบเป็นรูปธรรมต่อไป.



★ ★ น่าสนใจและเป็นข้อสังเกต เรื่องอะไรที่เนติบริกรประจำรัฐบาลมั่นใจจะตอบฉับไวและไม่ลังเล แต่กรณีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 ที่ ปิยะบุตร แสงกนกกุล ยกขึ้นมาถาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานั้น คำตอบของ วิษณุ เครืองาม ไม่หนักแน่นเหมือนเดิม การที่บอกว่าไม่มีอะไรจะพูดและไม่ขอตอบ เพราะนายกฯ ตอบไปแล้วในสภาว่าเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ผ่านพ้นไปแล้ว **มันดูแล้วเบายังไงชอบกล**

★ ★ แกรมฟ่วงท้ายด้วยว่า ถ้าใครจะไปยื่นเรื่องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและวินัยจรรยาบรรณแล้วแต่ ก่อนจะบอกสั้น ๆ ว่าที่ผ่านมา “เคยมี” การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ โดยไม่อธิบายต่อว่าเป็นยุคไหนสมัยใด **ผิดวิสัยของเนติบริกรสี่ข้างถลอกเป็นอย่างไร** ด้วยเหตุนี้จึงเกิดคำถามคาใจจาก **อาทิตย์ อุไรรัตน์** ผู้ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็น **วีรบุรุษประชาธิปไตย**

★ ★ โดยด็อกเตอร์ไซ่งตั้งปจฉาว่า “มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมีข้อความชัดเจนเพียง 3 บรรทัด แต่นายกรัฐมนตรีกล่าวเพียง 2 บรรทัด ขาดหายข้อความสำคัญไป 1 บรรทัดเต็ม ๆ **อย่างนี้จะไม่หะโหม**” ใครจะเป็นคนตอบ ฟังมีอกฎหมายประจำรัฐบาลก็ไม่มีความชัดเจน คงต้องให้ผู้เปิดประเด็นช่วยหาช่องทางในการที่จะทำให้อำนาจความเคลือบแคลงแล้วกระมัง

★ ★ ยังไม่หยุดดูสำหรับพรรคสืบทอดอำนาจ ล่าสุด **พรรคกิจเจริญประเสริฐ** อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ และเพิ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเพื่อไทย ได้ลาออกจากพรรคนายใหญ่ไปสังกัดพลังประชารัฐ โดยมีเสียงมาจาก

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ว่า เกิดจากคดีความที่ติดตัว ก่อนที่คนที่ติดจากจะออกมา ปฏิเสธว่า ไม่เกี่ยวกับ แน่แน่นอนว่า ถามความรู้สึกคนทั่วไป คงได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเชื่อฝั่งไหน

★ ★ ความจริงผ่านพ้นการเลือกตั้งมาถึงขนาดนี้แต่ละพรรคเลือนน่าจะหยุดไหลได้แล้ว แต่ก็พอจะเข้าใจได้ การใช้อำนาจการดูดที่มีอยู่เต็มเปี่ยมเลือกเข้าเป็นคนของพรรคนายใหญ่ ก็เพื่อที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญ ที่เห็น ๆ คือเป็นการตบหน้าจากใหญ่ **ทำให้คนแดนไกลเสียหน้า** ซึ่งไม่น่าจะมีอะไร เพราะการได้พวกที่ไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมไปร่วมทัพนั้นก็แทบจะไม่มีคามหมายใด ๆ ในทางการเมือง แต่เป้าหมายใหญ่เชื่อได้เลยว่าไม่น่าจะอยู่ที่พรรคเพื่อไทยอีกแล้ว

★ ★ ฟังจากสิ่งที่วิษณุชี้แจงนักข่าว จับใจความได้ว่า **สมาชิกพรรคย้ายพรรคได้แต่ส.ส.ย้ายไม่ได้** เพราะจะสิ้นสภาพ เว้นเสียแต่พวกที่พรรคถูกยุบสามารถหาต้นสังกัดใหม่ได้ภายใน 60 วัน ถ้ามองไปยังคดีความเวลานี้ก็จะเห็นว่ามีเพียงพรรคการเมืองเดียวเท่านั้นที่เข้าข่ายจะถูกยุบนั้นก็คืออนาคตใหม่ ซึ่งแนวโน้มมีความเป็นไปได้สูง หากแพแตกจริงคำถามตัวโตที่จะเกิดขึ้นก็คือ **แล้วส.ส.มือใหม่ทั้งหลายจะยังคงเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นหรือต่างคนต่างไป**

★ ★ เรื่องกระสุนดินดำและของล่อตาล่อใจนั้น ฝ่ายต้องการคะแนนเสียงพร้อมจะประเคนให้อยู่แล้ว ขณะนี้จึงรอเพียงเวลาที่จะมีการตัดสินเท่านั้น ส่วนใครที่มองโลกสวยว่าถ้าพิจารณาตามตัวบทกฎหมายโอกาสที่พรรคของ **ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ** จะถูกยุบไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้น้อย แต่หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมามันได้พิสูจน์แล้วว่า **ไม่มีหลักเกณฑ์หรือบรรทัดฐานใด ๆ ทั้งสิ้นที่จะใช้ยืนยันได้** ความเชื่อมั่นมันสูญหายไปนับตั้งแต่วันที่เปิดพจนานุกรมตัดสินคดีแล้ว

★ ★ ยังเถียงกันไม่จบเรื่องผู้นำเผด็จการวางแผนถึง 3 ปีก่อนยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 จริงหรือไม่ ไม่ว่าใครจะพู่ว ไม่ว่าใครจะบอกว่าไม่เคยได้ยิน ไม่ว่าใครจะยืนยันว่าเป็นความจริง ทั้งหมดแล้วแต่คนจะเชื่อ ทั้งหมดทั้งปวงนั้น **มันไม่ได้อยู่ที่ว่าวางแผนจริงหรือไม่** หากแต่มันอยู่ที่ว่า **ผู้มีอำนาจ ณ เวลานั้น หรือผู้อยู่เบื้องหลังถูกหลอกและมั่นใจในอำนาจที่ตัวเองมีมากเกินไปนั่นเอง** มี

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 1 สิงหาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6264

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 59.85 Ad Value: 50,872.50

PRValue (x3): 152,617.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาвање

เช่นนั้น ข้อเสนอใจ ๆ ว่าด้วยกฎหมายนิรโทษกรรมสุด  
ขอยคงไม่เกิดขึ้น

❖❖ เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การก่อมีอบ  
และปลุกกระแสจนบานปลายเป็นการชัตดาวนี้ประเทศ หาก  
ไม่มีเชื้อไฟให้ฝ่ายตรงข้ามได้โหมกระพือ ก็ยากที่ไฟจะไหม้  
บ้านตัวเองจนวอดวาย ถ้ามว่า ช่วงประมาณเดือนสิงหาคม  
หรือกันยายน 2556 ยังมีการพูดกันอยู่เลยว่า **ยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร** น่าจะอยู่ครบเทอม เมื่อประเมินจากสถานการณ์  
ต่าง ๆ ที่ดูเป็นใจ แต่พลังที่มีการขยับด้วยข้อเสนอใจ ๆ  
ท่ามกลางวาทกรรม “**กลับบ้านแบบเท่ ๆ**” พวกกองเชียร์  
ไม่ลืมหุลิมาตาก็พากันเออออห่อหมกกันถ้วน

❖❖ เหล่านี้คือบทเรียนอันสำคัญที่วันนั้นนายใหญ่เองยัง  
มีไม่หาย ต่อไม่ติด แม้กระแสตอบรับและแรงสนับสนุน  
ยังหนาแน่น แต่ด้วยขุมกำลังและการวางแผนอย่างแยบยล  
ผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็น **ชนะเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้**  
การประกาศไม่เลิกเล่นการเมืองและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  
ทหารของคนแดนไกลช่วงวันเกิดของตัวเองที่ผ่านมา ก็  
เห็นได้ว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่เล่นด้วย **ทุกอย่างก็เงียบหายไป  
ในสายลม** สิ่งที่หวังกันอย่างเดียวเวลานี้ก็คือ **อย่าให้  
ผู้นำเผด็จการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้**

❖❖ เดิมพันทางการเมืองรอบนี้ถือว่ามีความสำคัญ  
อย่างยิ่งสำหรับคนซื้อประยุทธ์ จะเห็นได้จากการกระโดดมา  
เป็นผู้กุมบังเหียนงานด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง เพราะเชื่อ  
มั่นว่าถ้าทำให้คนหายจน ปัญหาปากท้องของประชาชนได้  
รับการแก้ไขได้ ผู้คนก็จะลืมคนชื่อ **ทักษิณ ชินวัตร** ไป  
ในที่สุด และคำว่า **ประชาธิปไตย** จะเข้ามาแทนที่ **ประชานิยม** ที่  
อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานเกือบ 20 ปี

❖❖ บทพิสูจน์แรกที่คณะสืบทอดอำนาจต้องทำให้เห็น  
คงเป็นบรรดานโยบายทำได้ทำทันที ที่กรอบระยะเวลาของ  
ผลงานต้องปรากฏไม่เกิน 3 เดือน หากช้าไปกว่านี้ การจะ  
ติดซึ่งด้วยข้ออ้างอุปสรรคต่าง ๆ คงไม่มีใครรับฟัง ขณะ  
เดียวกันประเด็นบัตรคนจนที่วันก่อนมีการพูดว่าจะ **เริ่ม  
สแกนคุณสมบัติคนที่ถือครองอยู่ในปัจจุบัน** ก็จะเป็นตัว  
ชี้วัดที่สำคัญว่าจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมในตัวท่านผู้นำและ  
พรรคสืบทอดอำนาจด้วยหรือไม่ อีกไม่นานคงเกินรอน่าจะ  
พอเห็นคำตอบ ■

## 6 โลกธุรกิจ



### อุ่มทาบเร่-รถโดยสารต่อกบง.ตรึงราคา LPG-NGV อีก 2 เดือน

# อุ่มทาบเร่-รถโดยสารต่อกบง.ตรึงราคาLPG-NGVอีก2เดือน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า ที่ประชุมมีมติขยายเวลาลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ บี20 ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลธรรมดา (บี7) 5 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 2 เดือน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ยกระดับราคาปาล์มสดให้ราคาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่โลกรัมละ 2 บาทกว่า จากต้นทุนของเกษตรกรต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเข้ามาอุดหนุนราคาในส่วนนี้ที่

4.50 บาทต่อลิตร หรือใช้เงินเพิ่มประมาณ 1,095 ล้านบาท “นับตั้งแต่ดำเนินมาตรการดังกล่าว ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่เริ่มจากส่วนต่างลดราคา 3 บาทต่อลิตร และขยายเป็น 5 บาทต่อลิตร รวมเป็นเงินดูแลถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 จำนวน 2,781 ล้านบาท และระหว่างนี้ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)ไปศึกษาทั้งระบบเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปาล์มราคาตกต่ำในระยะยาวว่า จะใช้กลไกส่งเสริมการใช้ผ่านปี 7 ปี 10 และปี20 ให้เหมาะสมภายใน 15 วันจากนั้นจะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมวางแผนทางยกระดับราคาปาล์มแบบยั่งยืน” นายสนธิรัตน์กล่าว นอกจากนี้ กบง.ได้มีมติการตรึงราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับกลุ่มทาบเร่แผงลอย และตรึงราคาแก๊สธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถโดยสารสาธารณะต่อไปอีก 2 เดือน คือเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และขอขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 1 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13975

หน้า: 1 (ซ้าย), 6

Col.Inch: 51.04

Ad Value: 76,560

PRValue (x3): 229,680

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อุ้มหาบเร่-รถโดยสารตอกบง.ตรึงราคาLPG-NGVอีก2เดือน

60 ล้านบาท โดยกระทรวงพลังงาน ได้ รายได้น้อย 45 บาทต่อ 3 เดือน”  
ขอความร่วมมือกับ บมจ.ปตท. (PTT) นายสนธิรัตน์กล่าวว่า  
ในการตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อน เพื่อให้ นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ระหว่าง  
กระทรวงพลังงานได้มีเวลาเตรียมมาตรการ จะครบ 2 เดือน ทางกระทรวงพลังงาน  
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้น จะไปหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง  
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวง เพื่อปรับการช่วยเหลือ LPG หาบเร่  
การคลัง เพื่อปรับการช่วยเหลือ LPG  
“ขณะนี้การช่วยเหลือ LPG อย่างเป็นจริง ส่วนหนึ่งอาจตัดสิทธิ  
กลุ่มหาบเร่แผงลอย จะมีส่วนลดราคาให้ ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีการใช้สิทธิเป็นระยะ  
ไม่เกิน 36 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัมแต่ ผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีการใช้สิทธิเป็นระยะ  
ไม่เกิน 75 กิโลกรัมต่อเดือน ถึง 15 กิโลกรัม เวลายุ่นหลังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือ รวมทั้งจะพิจารณาผู้ที่ได้รับสิทธิซ้ำซ้อน  
ผู้มีรายได้น้อย ขณะที่บัตรสวัสดิการ ในส่วนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และ  
แห่งรัฐจะช่วยเหลือราคา LPG กับผู้มี ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ต้อง  
มาดูแล จะทำอย่างไรในส่วนนี้



## ● 'ประภัตร'หนุนปลูกถั่วเขียว

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในการสัมมนา Agri Forum 2018 เกษตรปลอดภัยการเผา โดยบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัดว่า ตนได้เชิญทีม the carbon Underground ในบริษัทจัส นำทีมโดยนายรัฐชทรัพย์ นิชิต้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ บริษัทนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการฟื้นบำรุงดินละเป็นผู้รับซื้อสินค้าเกษตรรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกา มาให้ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย โดยบริษัทนี้จะสนับสนุนให้ปลูกถั่วเขียวในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐ กว่า 50% ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง และหันมาบริโภคพืช หรือแบ่งที่ได้จากการเกษตรปลอดภัยมากขึ้น ที่สำคัญบริษัทดังกล่าว จะรับซื้อผลผลิตกลับทั้งหมด

ก่อนอื่น.....

“ขอกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษ จาก ‘สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ ที่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เขียนถึง ‘พระนาม’ คลาดเคลื่อนไป เป็น ‘สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง’

ในบทความเรื่อง ‘ว่าด้วยเสือกระดุมในตัว’ ในไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ได้แก้ไขเป็นที่ถูกต้องแล้ว ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ‘เพลว สีเงิน’ ขอเดชะ”

ครับ...

ก็มาคุยกันต่อเรื่อง “หมู่บ้านหุบกะพง” ที่ชะอำ เพชรบุรี อันเป็นโครงการพัฒนาที่ดิน “ตามพระราชประสงค์”

จะบอกว่านี่คือต้นแบบ “เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อประชาชนฐานราก” แห่งแรกในประเทศไทยก็ยอมได้

เมื่อวาน คุยไว้ครึ่งๆ กลางๆ วันนี้คุยต่อ

คือสมัยก่อน ช่วงกันยาไปแล้ว น้ำจะท่วมถนนเพชรเกษม จากราชบุรีไปถึงชุมพร ทุกปี

ผมตะลอนไปทำข้าวบ่อย ช่วงปี ๒๕๑๐-๒๕๑๑ เห็นป้ายเล็กๆ บักริมทาง “โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบท (หุบกะพง)” ก็แวะเข้าไปดู

ลุยเข้าไปค่อนข้างลึกจากเพชรเกษม พอถึงโครงการ บอกรตรงๆ ว่า

อยากขอเขาอยู่ที่นี้เหลือเกิน เพราะภาพที่เห็น.....

ผืนดินหมิ่นกว่าไร่ ที่สภาพดิน ต้นไม้ไม่มีกะจิตกะใจจะงอก ถูกปรับสภาพบ้างแล้ว วางแปลนปลูกตึก มีห้องฟ้าเป็นหลังคลุม สว่างเว้งเว้ง

เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลก

“สวรรค์ชาวดิน” ที่เขาวัวกัน เป็นเช่นนี้กระมัง?

ในผืนดินว่างเปล่านั้น แบ่งส่วนเป็นเป็นล็อกๆ ปลูกกระถ่อมไม้ไผ่สีสุก รั้วซัดตะเป็นบริเวณแต่ละกระถ่อม

เรียงรายกันไป สำหรับราษฎรผู้ยากไร้ ๘๐-๙๐ ครอบครัว

หน้ากระถ่อมแต่ละหลัง จำได้ว่ามีเสาสวนกระเบื้องน้ำสำหรับดับเพลิง

แต่ละหลัง ปลูกไม้ประดับหลากสี มีจักรยานจอด สำหรับขี่ไปตามคันดินที่ยกเป็นถนน

มองไกลๆ ด้วยกระถ่อมไม้ไผ่สีสุกเรียงเป็นแถวในพื้นที่โล่ง ใต้ท้องฟ้าโปร่งใส

สีสุกของไผ่สะท้อนฟ้า ทำให้ดูเหมือนสีแห่ง “ทองคำนิคม”!

คนในนิคมรุ่นบุกเบิก ไม่เพียงมีชีวิตใหม่ ยังได้รับการเยียระโนเป็นชีวิตศิวิไลซ์

ด้วยเป็นสังคมอารยะ มีระเบียบ-ระบบ เป็นสังคมอยู่ร่วมปรองดอง สามัคคี เป็นพี่-เป็นน้อง ทำการใด ก็ประชุมเป็น “มติ



## หุบกะพง ‘จน’ ต้นแบบ ‘รวย’

ร่วม” ออกมา

ไม่เพียงชีวิตสะอาด.....

คนทั้ง ๘๐-๙๐ ครอบครัว ที่พระหัตถ์แห่งองค์ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ทรงจุดจากจุดมืดดำแห่งชีวิตหม่น ขึ้นมาพบลำแสงแห่งชีวิตใหม่

นอกจากชีวิตที่ทรงให้.....

กระทั่ง “ทางเดินสู่ชีวิตใหม่” ๖ ผู้สถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์เสด็จฯ ไปบุกป่าฝ่าโคลน มาพลิกฟื้นให้จากทรายเม็ดแรกด้วยพระองค์เอง

เอาล่ะ.....

ที่นี้มาดู “หุบกะพง” สภาพเดิมว่าเป็นอย่างไร และทรงทำอย่างไร จากผืนดินไร้ค่าชนิด “ให้เปล่า” ก็ไม่มีใครเอา

ปัจจุบัน กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง” มูลค่าเกินราคา

จะบอกว่า “กระดุมทุกเม็ด” ที่แสวงหา อยู่ที่นี่ครบแล้ว

ไม่เพียงเพื่อชาวบ้านยากไร้ หากแต่สำหรับ “ทุกคน” ที่ต้องการ “สร้างอนาคต-สร้างชาติ” ให้รวยด้วย “สุขแท้”

แม้เขาอดตายกันทั้งโลก

แต่เราสามารถนอนกระดิกเท้าหัวร่อล้อสังคมโลก “เหลือกิน-เหลือขาย” ได้สบายๆ

เพียงมุ่งมั่น อดทน มี “อิทธิบาท ๔” เป็นหลักยึด

คำว่า “ความจน” จะหมดไปจากคนไทย

โดยไม่ต้องรอให้นักการเมืองคนไหน เอาปลาทумаทาจุมไปแต่ละรอบเลือกตั้ง

ถ้าศึกษาถึงแนวทางที่ “พ่อของเรา” ทรงทำแก้ปัญหาชาวบ้านไว้ที่ทำกิน ก็จะมีพบว่า

ที่ใดทุกกันดาร ทั้งมนุษย์และสัตว์เมีน ด้วยต้นไม้ พืชพรรณใดก็ไม่งอกเงย ด้วยเหตุใหญ่ ๒ ประการ คือ

-ดินเลว

-แล้งน้ำ

ที่นั่น องค์พระผ่านฟ้าและ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ณ ที่ใด

จะทรงสอบถามและเสด็จฯ ดันดัน ที่เรียก “ลงน้ำ-บุกป่า-ลุยโคลน” ไปสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ ศึกษา สภาพดิน สภาพน้ำ

จะว่าแทบไม่มีแผ่นดินตรงไหนของประเทศที่พระบาทขององค์พระผ่านฟ้าไม่เคยประทับไว้ พุดไปก็ไม่เกินจริงในความหมาย เช่นที่ “หูกะพง” เดิมเป็นดินเลน เพราะปลูกอะไรไม่ได้ ปล่อยให้เป็นป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ไร้ค่า-ไร้ราคา

เมื่อครั้ง ทั้ง ๒ พระองค์ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ วังไกลกังวล หัวหิน ทราบมีราษฎร ๘๐ กว่าครอบครัวบริเวณนั้น ลำบากยากแค้นมาก

เพาะปลูกอะไรก็ไม่งอก เรียกว่า ทั้งจนจ่อและจนจุ่น หนทางไปจบสิ้นแล้ว ทั้ง ๒ พระองค์ก็ทรงดันดันไปดู

ครั้งแรก ทรงทดลอง ให้ราษฎรที่นั่นยืม ๓ แสน เป็นทุนทรัพย์ มีเงื่อนไข เพาะปลูกมีกำไรแล้วเอามาคืน

ไม่มีใครมาคืนเลย เพราะ “ดินไม่งอก” นั่นแหละ ก็ชัดเจนว่า ดินเสื่อมสภาพจริง ภูมิประเทศตรงนั้นอับฝน ทั้งดินในน้ำก็ไม่ดี ทรงลงมือโครงการทันที

ทาง “รัฐบาลอิสราเอล” ทราบข่าว ในฐานะผู้ชำนาญปลูกพืชในที่แห้งแล้ง จึงขอร่วมโครงการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เป็นโครงการระยะ ๕ ปี จากปี ๒๕๐๙ ตั้งชื่อว่า

“โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชนบท (หูกะพง)”

เดิมนาม “กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ” แต่ถูกยุบในยุคจอมพลถนอม เมื่อปี ๒๕๑๕

ตอนนั้น กระทรวงพัฒนาฯ กับกระทรวงเกษตรฯ เป็นแม่งานกันที่ดินตรงนั้นนอกจากการเป็น “ป่าคุ้มครอง” همینกว่าไร

“พระผ่านฟ้า” ทรงใช้สิทธิเยี่ยมราษฎรคนหนึ่งเดินตามชั้นตอนกฎหมายขอจับจอง

จากนั้น ทรงพัฒนา ทรงจัดทำระบบน้ำ แล้วแบ่งสรรให้ราษฎรทั้ง ๘๐ กว่าครอบครัวที่สิ้นไร้ไม้ตอกบริเวณนั้นคนละ ๒๕ ไร่ ใน ๒๕ ไร่ นั้น ๑๘ ไร่ ทรงให้ปลูกพืชที่ฝืน อีก ๗ ไร่ ปลูกพืชอาศัยน้ำชลประทาน

จัดโซนปลูกบ้านให้ พระราชทานทุนทรัพย์ตั้งต้นให้ด้วย

ตอนผมไปดู เขาปลูก “หน่อไม้ฝรั่ง” กัน ได้ผลดี ขายดี จนผมอิจฉา

ก็มาไล่เลียงตามลำดับ เมื่อพระองค์ทรงจัดการเรื่องที่ดินตามกฎหมายแล้ว ในขั้นดำเนินโครงการ ทำกันดังนี้

- จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
- สำรวจแหล่งเก็บกักน้ำและดิน
- สำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน

ผลสำรวจปรากฏว่าสภาพดินมี ๒ ส่วน “ส่วนใหญ่” มีคุณภาพเลว ประมาณ ๖,๕๐๐ ไร่

ที่เหลือ เป็นดิน “เลวบนดี” พอที่ทำกิจกรรมได้บ้าง

จากนั้น ก็พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานในพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ “น้ำบาดาล” พอมี ซุดเจาะแล้ว มีปริมาณน้อย

เมื่อศึกษา-สำรวจ-วิจัย ได้ข้อมูล ก็ตั้ง “ศูนย์สาธิตทดลองการเกษตร” ขึ้น

จากนั้น เริ่มขึ้น “ลองวิชา” ทรงให้นำ ๒ ครอบครัวมาทดลองปลูกพืช ตามสูตร ๒๕ ไร่ ที่บอกไปก่อน

เพื่อ “หาข้อมูล” ทางด้านต่างๆ เช่น

-ด้านรายได้ รายจ่าย

-ด้านความเหมาะสมการใช้แรงงานในครัวเรือนกับขนาดพื้นที่ที่จัดให้

-การจัดบริการด้านสินเชื่อและการตลาด

-ด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

-ด้านปัญหาสังคมเกษตรกร

ตรงนี้สำคัญ เพราะต้องใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง เพื่ออพยพครอบครัวเกษตรกรที่เหลือเข้ามาอยู่ต่อไปในโครงการครับ.....นี่แหละ วิธีการเป็น “ต้นแบบ” แก้ปัญหาชาวบ้านไรที่ทำกิน

เมื่อมีที่ทำกินแล้ว ในขั้นตอนต่อไป ควรทำอะไร ซึ่งไม่เพียงแต่สำเร็จ แต่ต้องให้ “แตกยอด” ด้วย

ที่หูกะพง เมื่อทดลองจาก ๒ ครอบครัวแล้ว ปีต่อมา ก็ให้ ๘๐-๙๐ ครอบครัวเข้าทำกิน เมื่อที่ดินพัฒนาดี มีระบบชลประทาน มีอ่างเก็บน้ำ

จากนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่” อบรมให้มีความรู้ด้านการเกษตร

รู้การเพาะปลูกแล้ว ก็ต้องรู้การขาย-การตลาดด้วย ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียว แต่ไม่รู้จะขายให้ใคร ที่ไหน?

“พ่อของเรา” ทรงสอนให้รู้จักกระทั่งการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าต้นทุน ๑ บาท ให้เป็น ๑๐๐ บาท จากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

แล้วก็ทรงให้ชาวนิคมหูกะพงเข้าซื้อของจดทะเบียนเป็น “สหกรณ์การเกษตร”

เป็น “สหกรณ์การเกษตรหูกะพง จำกัด” ก็นี่แหละ เดือนสิงหานี้

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ๑๒ สิงหาคมปีที่ก่อตั้ง แต่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕

ปัจจุบันนี้ หูกะพง จะเรียกว่าเป็น “ศูนย์เรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของสังคมโลก” ก็ย่อมได้

ความมหัศจรรย์ของหญ้า, กังหันชัยพัฒนา, โครงการหลวง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรทฤษฎีใหม่ และฝนหลวง อยู่ที่นี้ครับ

ผ่าน “วิจัย-ค้นคว้า-ทดลอง-พัฒนา-ต่อยอด” นำไปแก้ปัญหาจากคนคนไรที่อยู่-ที่กินได้ทุกแห่ง

โดยไม่ต้องพูดว่า “ขอเวลาศึกษาก่อน...ยังติดปัญหานั้น-นี้” ซึ่งไม่ต้องศึกษา ไม่ต้องติดอะไรแล้ว

เพราะ “พระผ่านฟ้า” ทรงศึกษา ทรงแก้ไว้ให้หมดแล้ว

จะติด ก็ติดอย่างเดียว คือ...

“ใจติด”

คิดแต่จะอ้าง แต่ไม่คิดจะทำจริง!



# เมืองไทย 360°

## เพื่อไทยส่ออาการหนัก แนวโน้มเลือดไหลไม่หยุด!!

การลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพื่อย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชาชนของรัฐของ "พรรคกิจ เจริญประเสริฐ" อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุครัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือว่าน่าจับตาไม่น้อย และแม้ว่าในภาพทางการตลาดทั่วไปอาจจะไม่ใช่ระดับ "เกรดเอ" หรือ "แม่เหล็ก" ก็ตามที่ แต่ก็ทำให้เห็นแนวโน้มความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นตามมาในวันข้างหน้าได้ไม่น้อย

แม้ว่าชื่อชั้นของ "เสี่ยลาว" พรรคกิจ เจริญประเสริฐ ในระดับประเทศอาจจะไม่ใช่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก แต่ในระดับพื้นที่ในเขต "อีสานใต้" ก็ต้องถือว่าพอตัวทีเดียว อย่างน้อยที่ผ่านมาก็เป็นหัวหน้าทีม ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ศรีสะเกษและสุรินทร์ และแม้ว่าในการเลือกตั้งคราวที่แล้วจะสอบตก แต่เชื่อว่าเขาก็ยังมีอิทธิพลอยู่พอสมควร โดยเจ้าตัวให้เหตุผลในการย้ายพรรคครั้งนี้ตามสูตรทั่วไปก็คือ เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน และเห็นว่าการร่วมงานกับพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นรัฐบาลสามารถพัฒนาพื้นที่ได้มากกว่า พร้อมทั้งยกตัวอย่างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่กับพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถทำได้เต็มที่

ขณะที่ "คุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธ์" ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ก็ออกมาไว้วางใจหลังตามฟอร์ม ระบุทำนองว่า มีการต่อเรื่องคดีความเพื่อแลกกับการย้ายพรรคอีกแล้ว ซึ่งก็ไม่ว่าจริงเท็จแค่ไหน หรือแค่แก้แค้น ขณะเดียวกันก็ยังสงสัยกันอยู่ว่า "เสี่ยลาว" หรือ พรรคกิจ เจริญประเสริฐ คนนี้มีคดีความอะไรติดตัวบ้าง แต่ก็ทำให้มั่นใจได้ว่า อีกไม่นานน่าจะได้เห็นเลือดในพรรคเพื่อไทย ไหลออกมาอีก

ขณะเดียวกัน เมื่อฟังจากคำพูดของ "สุชาติ ชมกลิ่น" ส.ส.ชลบุรี และประธาน ส.ส.ของพรรคพลังประชาชน ที่เปิดเผยว่า เป็นคนชักชวนหาบวม "เสี่ยลาว" คนนี้มาร่วมกับพรรค พร้อมทั้งบอกอีกว่า ยังมีอีกหลายคนที่จะมาร่วม จากหลายพรรคการเมือง

อย่างไรก็ดี หากไฟท์สไปท์พรรคเพื่อไทยในเวลาไม่นานก็ยอมพอมเห็นแนวโน้มที่จะอธิบายภาพทางการเมืองในอนาคตได้ไม่น้อย หลังจากที่บรรดาระดับแกนนำพรรคระดับ "แถวหนึ่ง" ไม่ได้เป็น ส.ส.ไม่ได้เข้าสภากันยกแผง รวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือ พรรคนี้ "ไม่ได้เป็นรัฐบาล" แบบต่อเนื่องยาวนานกว่า 5 ปี และเป็นครั้งแรกที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วพรรคเพื่อไทย "ชนะไม่ขาด" หรือจะเรียกว่า "แพ้เป็นครั้งแรก" ในรอบเกือบยี่สิบปีก็ได้ มีหน้าชาวยังต้องพ่ายแพ้ให้กับ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่พวกเขาชี้หน้าว่าเป็น "พวกเผด็จการ" นั่นแหละ

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยเอง หากมองจากสายตาทภายนอกก็พอจะได้เห็นถึงความ "เงิบเงา" ไร้สีสัน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่ มาเป็น "สมพงษ์ อมรวิวัฒน์" และเลขาธิการพรรคเป็น "น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรพรพ" ก็ตาม สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนนั่นก็คือ การพิจารณาจากบทบาทในสภาระหว่างการอภิปรายนโยบายรัฐบาล แทนที่จะเป็นพรรคหลักในฐานะผู้นำพรรคลำดับต้น แต่กลับกลายเป็นว่า บทบาทที่เด่นกว่ากลับตกเป็นพรรคระดับรองๆ อย่างไม่พรรคอนาคตใหม่ แบบไม่น่าเชื่อสายตา

การอภิปรายในสภาของบรรดา "ขุนพล" พรรคเพื่อไทย ที่ถูกวางตัวเอาไว้ก็ล้วนแต่ไม่น่าสนใจ บุคลิกทางลึนย่อนยุค ล้าสมัย ไม่ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่เป็นที่น่าจดจำ

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพรรคเพื่อไทย แทบจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการ



สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

**พิจารณาจากบรรยากาศ  
และความเคลื่อนไหวทางการเมือง  
รวมไปถึงแนวโน้มข้างหน้า หลังจากที่ตั้ง "บิ๊กป้อม"  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัครงานสมาชิก  
พรรคพลังประชาชน และอีกไม่นานเชื่อว่า "บิ๊กตู่"  
ก็จะตามมา และคาดหมายว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรค  
คนต่อไปเพื่อนำทัพผู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป  
ตามรูปแบบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้ว  
เมื่อมองย้อนกลับมาที่พรรคเพื่อไทย  
ที่ยังดูเงิบหงอย ไร้พลัง จึงมองเห็นว่า  
เลือดต้องไหลออกมาอีกแน่นอน**

เป็นพรรคฝ่ายค้านในสภา เคยแต่เป็นรัฐบาลมาแทบทุกครั้งต่อเนื่อง จึงไม่คุ้นชิน แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มที่สะท้อนผ่านบทบาทในสภา และการเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่าที่เป็นอยู่ มันก็ยอมสะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่างดี

สิ่งที่น่าจับตาที่สุดก็คือ การเป็นฝ่ายค้านแบบยาวๆ ดังจะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวย้ายพรรคของ "เสี่ยลาว" คนดังกล่าวที่ระบุว่าอยู่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานกว่า 5 ปี พัฒนาพื้นที่ที่ไม่เต็มที่ มันก็มองเห็นภาพได้ชัดเจนอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวล่าสุด ที่รับรู้กันว่า "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ถือว่าเป็น "พี่ใหญ่" ได้สมัครงานสมาชิกพรรคพลังประชาชนแล้ว อีกทั้งเชื่อว่าไม่นาน "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็จะสามารถเป็นสมาชิกพรรคดังกล่าวตามมา มันก็การันตีว่างานนี้ "ลากยาว"

ขณะเดียวกัน การสมัครงานสมาชิกพรรคตั้งแต่นั้นๆ มันก็เหมือนกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งได้ทุกเวลา เพราะตามกฎหมายต้องเป็นสมาชิกพรรคเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้

ดังนั้น พิจารณาจากบรรยากาศและความเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมไปถึงแนวโน้มข้างหน้าหลังจากที่ตั้ง "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สมัครงานสมาชิกพรรคพลังประชาชน และอีกไม่นานเชื่อว่า "บิ๊กตู่" ก็จะตามมาและคาดหมายว่าจะมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไป เพื่อนำทัพผู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปตามรูปแบบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้ว เมื่อมองย้อนกลับมาที่พรรคเพื่อไทยที่ยังดูเงิบหงอย ไร้พลัง จึงมองเห็นว่าเลือดต้องไหลออกมาอีกแน่นอน !!

## นับถอยหลังศึกฆ่าแหลงบขปี 63

มีความคืบหน้าตามลำดับ สำหรับทิศทางอนาคตประเทศไทย ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นำหัวโต๊ะแบ่งงาน 5 รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มตัว

1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำกับดูแล 4 กระทรวงประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงแรงงาน
2. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดูแล 5 กระทรวง คือ กระทรวงการคลัง, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. นายวิษณุ เครืองาม กำกับดูแล 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม
4. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กำกับดูแล 3 กระทรวง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์
5. นายอนุทิน ชาญวีรกูล กำกับดูแล 3 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง



คมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข  
เท่ากับตอนนี้ กรม.ประยุทธ์ 2  
จัดค่ายคู ประตูหอรบ แม่้งงานแม่  
ทัพ-นายกองเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ  
ขั้นตอนหลังจากนี้ "บิกตู" ต้องดิ้ง  
เดินหน้าบริหารราชการแผ่นดิน ท้าม  
กลางการตรวจสอบจากฝ่ายค้านอย่างเข้มข้น  
สำหรับภารกิจแรก ท่านผู้นำ  
อนุมัติปิดฝุ่น รื้อฟื้นจัดตั้ง "กรม.  
เศรษฐกิจ" มีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่  
ประชุมกลั่นกรองงานด้าน  
เศรษฐกิจ เสนอให้ที่ประชุม  
กรม.ชุดใหญ่พิจารณา ซึ่ง  
ถือเป็นสัญญาณให้รัฐบาล  
ประยุทธ์ 2 เตรียมเดิน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หน้าอัปเดตมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มตัว

โดยผลงานชิ้นแรก ภายในเดือน ส.ค. กรม.  
เศรษฐกิจ เตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ  
สั้น เน้นส่งเสริมท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่าย  
ภายในประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ เปรียบเทียบการทำงาน  
ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 เสมือนเรือที่ต้องพาคณ  
ไทย 70 ล้านคนไปสู่อนาคตที่สดใส พร้อมยอมรับ  
ตอนนี้เรือหนักพอสมควร ดังนั้นขอความร่วมมือ  
มือไม่ว่าพายอย่าเอาเท้าราน้ำ!

"รัฐบาลนี้เปรียบเสมือนเรือที่พาคณะทั้ง 70  
ล้านไปด้วยกันให้ได้ ทั้งนี้การที่เรือจะลอยหรือ  
จม "ไปได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับน้ำ ซึ่งน้ำคือ  
ประชาชนที่ทำให้เรื่อลำน้แล่น  
ไปได้ ดังนั้นถ้าไม่พายก็  
อย่าไปราน้ำ" นายกฯ ย้ำ  
ในส่วนภารกิจที่

สอง พล.อ.ประยุทธ์ มี  
กำหนดนำ กรม. เจ้าสภา  
เผชิญหน้ากับ 7 พรรค  
ฝ่ายค้านอีกครั้งในช่วง  
เดือน ค.ค. เพื่อชี้แจง

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

รัฐธรรมนูญมาตรา 141 กำหนดให้การใช้งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ต้องทำเป็น พ.ร.บ.งบประมาณฯ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากฉบับหนึ่ง

สำหรับไตรมาสในช่วงกลางเดือน ก.ย. กรม. มีกำหนดอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จากนั้นช่วงต้นเดือน ต.ค. รัฐบาล มีกำหนดต้อง ส่งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในกรอบ 125 วัน แบ่งเป็น (1) พิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร 105 วัน และ (2) พิจารณาในชั้นวุฒิสภา 20 วัน

ขณะที่โดย 7 พรรคฝ่ายค้านเริ่มเปิด “วอร์รูม” (War Room) ประชุมวางแผน เตรียมอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ แบบจัดหนัก-จัดเต็ม

เท่ากับตอนนี้ท่านผู้นำและ กรม. มีเวลาเตรียมตัว 2 เดือนก่อนกลับไปขึ้นสังเวียนการเมืองเผชิญหน้าฝ่ายค้านในสภาอีกครั้ง

ในอดีต หากรัฐบาลแพ้โหวต ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ผลที่ตามมาคือ นายกฯ ต้อง “ยุบสภา” หรือ “ลาออก”

นับจากนี้ ชะตากรรมรัฐนาวาประยุทธ์ 2 จะเป็นเช่นไร ต้องตามติดชนิดไม่กะพริบตา!!

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การค้า-ลงทุน

วันที่: พุธที่ 1 สิงหาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11270

Col.Inch: 22.34

Ad Value: 53,616

ภาพข่าว: ลงพื้นที่

หน้า: 7(ซ้าย)

PRValue (x3): 160,848

คลิป: สีสี่



ลงพื้นที่: นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน พร้อมร่วมรับฟังและเน้นย้ำแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ที่ จ.สุรินทร์ วานนี้ (31 ก.ค.)